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Húsavík 22. apríl 2005

Efni: Umsögn um þingsályktunartillögu um samgönguáætlun fyrir árin 2005-2008

Erindi samgöngunefiidar var tekið til umsagnar á fundi þ . 20. apríl 2005. Eftirfarandi 
var bókað í fundargerð bæjarráðs:

Þingmál til umsagnar;
• Samgönguáætlun 2005-2008
Bæjarráð fagnar því að vegtenging þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfrum skuli vera 
komin á áætlun, en mikilvægt er að því verki verði lokið sem fyrst.
Hins vegar veldur það vonbrigðum að sjá að uppbyggingu Kísilvegar verður ekki 
lokið á tímabilinu. Margoft hefiir verið bent á mikilvægi vegarins í atvinnu- og 
byggðalegu tilliti innan héraðsins, sem er óumdeilt.

Þetta er hér með staðfest.

F.h. Húsavíkurbæjar,

Húsavíkurbær -  Framkvæmdastjóri Fjármála- og stjómsýslusviðs 
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